

โทรเลข

ทล. 0208/ 1076 /2558

กระทรวงการต่างประเทศ

หน้าที่ 1 ของ 4 หน้า

วันที่ 4 สิงหาคม 2558	ชั้นความลับ	ความเร่งด่วน	ด่วนที่สุด
สำนักงานปลัดกระทรวง	สำนักบริหารบุคคล	สำเนา	
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ รับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไปใน ต่างประเทศ หรือมีสถาบันการศึกษาในต่างประเทศตอบรับ) ประจำปี 2558			

ถึง สอท. / คผถ. / สกญ. ทุกแห่ง และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

ที่ 0208/ 474 /2558

อนุสนธิโทรเลขกระทรวงฯ ด่วนที่สุด ที่ 0208/ว 387/2558 ลว. 30 มิ.ย. 58 นำส่งประกาศ
สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ
ประจำปี 2558 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ หรือบุคคลที่มีสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ตอบรับ) ลงวันที่ 29 มิ.ย. 58 มาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ อย่างทั่วถึง ความแจ้งแล้ว นั้น

ขอเรียนว่า โดยที่การรับสมัครทุนดังกล่าวได้เสร็จสิ้นไปแล้ว ในกรณีนี้ กระทรวงฯ ขอจัดส่ง
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวง
การต่างประเทศ (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ หรือ บุคคลที่มีสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ตอบรับ) ประจำปี 2558 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวง
การต่างประเทศ (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ หรือ บุคคลที่มีสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ตอบรับ) ประจำปี 2558 ลงวันที่ 28 ก.ค. 58 มาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

วิทวัส

(เอกสารแนบ 3 หน้า)

ผู้ปฏิบัติ วนิชฐา แก้วเขียว โทรศัพท์ 15410 E-mail: wanittak@mfa.go.th	เรียนเสนอ 25/58 31.9.58 (10 มติ) 3 สธ 58	อนุมัติ กชช 4 สธ 58	ส่งทาง e-Submission 120 พ.ย. 58 04 50 58
--	--	---------------------------	---



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล
ที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ
(ทุนสำหรับบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ หรือบุคคลที่มีสถาบันการศึกษาในต่างประเทศตอบรับ)
ประจำปี ๒๕๕๘

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ (ทุนสำหรับบุคคล
ทั่วไปในต่างประเทศ หรือ บุคคลที่มีสถาบันการศึกษาในต่างประเทศตอบรับ) ประจำปี ๒๕๕๘

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรร
ให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ หรือบุคคลที่มีสถาบัน
การศึกษาในต่างประเทศตอบรับ) ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่
๑ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ของประกาศ
สำนักงาน ก.พ. ดังกล่าว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวง
การต่างประเทศ (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ หรือ บุคคลที่มีสถาบันการศึกษาในต่างประเทศตอบรับ)
ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมเลขประจำตัวและหน่วยทุนที่สมัคร จำนวน ๑ ราย ดังรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมนี้ ขอประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

๑. รูปแบบการคัดเลือก

๑.๑ กลั่นกรองเอกสารการสมัครรับทุนโดยคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการสมัครรับทุน
รัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ หรือบุคคลที่มีสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศตอบรับ) ประจำปี ๒๕๕๘

๑.๒ ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนโดยคณะกรรมการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ หรือบุคคล
ที่มีสถาบันการศึกษาในต่างประเทศตอบรับ) ประจำปี ๒๕๕๘

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินตามที่ได้ประกาศไว้ในประกาศ
รับสมัครข้อ ๗

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการเขียนเรียงความทางวิชาการสำหรับผู้มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป
ในต่างประเทศ หรือ บุคคลที่มีสถาบันการศึกษาในต่างประเทศตอบรับ) ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักบริหารบุคคล
ชั้น ๕ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

๓. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับการกลั่นกรองเอกสารการสมัครรับทุน
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

๔. กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเอกสารการสมัครรับทุน
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ คณะผู้แทนถาวรฯ ของไทยประจำประเทศต่างๆ ทั่วโลก สำนักงาน

การค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป และเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ ที่ www.mfa.go.th ทั้งนี้ สำหรับกำหนดวันประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน จะแจ้งให้ทราบต่อไป

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้ประกาศตามผู้สมัครรับทุนได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครและเอกสารการสมัครว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก มีคุณสมบัติทั่วไปและ/หรือมีคุณสมบัติเฉพาะไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายนรัชต์ สิงห์เสณี)

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

สอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้
กระทรวงการต่างประเทศ (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ
หรือบุคคลที่มีสถาบันการศึกษาในต่างประเทศตอบรับ) ประจำปี ๒๕๕๘

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ
(ทุนสำหรับบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ หรือ บุคคลที่มีสถานการศึกษาในต่างประเทศตอบรับ)
ประจำปี ๒๕๕๘

ทุนหน่วยที่ ๑

นายอิทธิ ธีรรัฐ

เลขประจำตัวเลขที่ ๑๐๑

ทุนหน่วยที่ ๒

ไม่มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนฯ
